

LỜI KÊU GỌI...

(Tiếp theo trang 1) của họ bị nghi phạm nhiễm chất độc da cam/Đioxin, gần 5.500 Bà mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm ngàn người tham gia kháng chiến, đã góp phần to lớn cùng toàn Đảng, toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà đã có nhiều hoạt động quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, Bà mẹ Việt Nam anh hùng và người có công với nước. Tuy nhiên, do đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh đông, điều kiện ngân sách của tỉnh có hạn, hiện nay còn nhiều đối tượng người có công vẫn gặp khó khăn trong cuộc sống, cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc; thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 131/2021/NĐ-CP, ngày 30/12/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 14-CT/TW, ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng; nhằm huy động sự đóng góp trên tinh thần tự nguyện, trách nhiệm và tình cảm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn tạo nguồn lực thiết thực để hỗ trợ gia đình người có công đặc biệt khó khăn về nhà ở cũng như hỗ trợ tu sửa công trình ghi công liệt sĩ, trợ cấp khó khăn cho người có công và thân nhân liệt sĩ; nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tự nguyện tham gia đóng góp ủng hộ Quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" với mức tối thiểu 01 ngày lương (hoặc ngày thu nhập); mỗi hộ nông nghiệp, ngư nghiệp, thương mại, dịch vụ, cán bộ hưu trí, người hưởng trợ cấp mất sức lao động và người lao động khác ủng hộ tối thiểu 50.000 đồng. Các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh, con em Thái Bình đang công tác, sinh sống tại mọi miền Tổ quốc tự nguyện ủng hộ Quỹ với tinh thần cao nhất. Đó là sự thể hiện trách nhiệm, tình cảm của mình góp phần thực hiện chính sách ưu đãi, động viên, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình và những người có công với nước. Mọi đóng góp, ủng hộ Quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" cấp tỉnh đề nghị chuyển về số tài khoản: 3761.0.9057848.91011 - Ban Quản lý Quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" tỉnh Thái Bình tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Thái Bình hoặc ủng hộ trực tiếp bằng mặt tiền tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực Ban Quản lý Quỹ "Đến ơn đáp nghĩa" tỉnh). Địa chỉ: Số 19, phố Lê Lợi, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH THÁI BÌNH

TRIỂN KHAI CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

thường xuyên thông tin đến học sinh về quy chế của kỳ thi năm nay, những ứng dụng được phép và không được phép mang vào phòng thi. Đặc biệt hỗ trợ tối đa cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tham gia kỳ thi. Tại hội nghị, các đại biểu cũng được hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong thời gian diễn ra kỳ thi, đặc biệt là việc xét đặc cách thi. Đặc biệt hỗ trợ tối đa cho những thí sinh có hoàn cảnh khó khăn để các em có điều kiện tham gia kỳ thi.

Tặng quà đối tượng chính sách, bệnh nhân



Đoàn thanh niên các đơn vị trao quà cho gia đình chính sách của xã Dũng Nghĩa (Vũ Thư).

Tỉnh đoàn Thái Bình và đoàn thanh niên các đơn vị: Trung tâm Sản xuất chương trình (Đài Truyền hình Việt Nam), Báo Tiền phong, Hội Nhà báo Việt Nam cùng các mạnh thường quân đã đến thăm, tặng quà các đối tượng chính sách, bệnh nhân trên địa bàn tỉnh. Đoàn đã tới thăm, tặng 20 suất quà cho mẹ Việt Nam anh hùng, các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Thái Bình, huyện Kiến Xương, huyện Vũ Thư và

tặng 105 suất quà cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình, cơ sở 2 (xã Vũ Văn, huyện Vũ Thư) với tổng trị giá hơn 80 triệu đồng. Những món quà tuy nhỏ song có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần, thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với thế hệ đi trước đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; chia sẻ, động viên các bệnh nhân vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

KUÂN PHƯƠNG

Tặng quà học sinh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022



Tỉnh đoàn tặng quà học sinh hoàn cảnh khó khăn của Trường THPT Đông Hưng Hà.

Nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình tiếp sức mùa thi năm 2022, tại các huyện: Kiến Xương, Hưng Hà, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã đi thăm, tặng quà động viên 4 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tại mỗi điểm đến, lãnh đạo Tỉnh đoàn đã thăm hỏi, động viên, chúc các em học sinh tiếp tục vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời trao tặng các suất quà và tiền mặt (tổng giá trị 700.000 đồng/suất) để chia sẻ khó khăn với các em trong những ngày thi quan trọng sắp tới. Trong những ngày tiếp theo, Ban

Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tiếp tục phối hợp đi thăm, tặng quà các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo, học sinh mồ côi bố mẹ, học sinh khuyết tật với 54 suất quà với tổng trị giá hơn 25 triệu đồng; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ đoàn vận động nguồn lực tiếp sức cho các thí sinh. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần động viên và tiếp sức kịp thời các em học sinh trước giai đoạn quan trọng của cuộc đời, đồng thời phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tương thân tương ái, ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ đối với cộng đồng, xã hội.

PHƯƠNG CHI - TIẾN ĐẠT

Triển khai chỉ thị, kế hoạch về công tác gia đình

Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" và công tác gia đình tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn triển khai một số chỉ thị, kế hoạch về công tác gia đình. Tham dự hội nghị, các đại biểu được tiếp tục 2 chuyên đề về công tác gia đình. Đối với chuyên đề 1, các đại biểu được truyền đạt Chỉ thị số 06-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới, một số điểm cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị; một số vấn đề cần lưu ý trong việc thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030; nâng cao năng lực trong việc nhận diện, phát hiện và xử lý bạo lực gia đình góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới đến năm 2025. Đối với chuyên đề 2, các đại biểu

được truyền đạt kế hoạch của UBND tỉnh về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình đến năm 2025; hướng dẫn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Hội nghị góp phần quán triệt, tuyên truyền, triển khai và thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW sâu rộng, hiệu quả; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của gia đình, công tác xây dựng gia đình trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, xác định nội dung công việc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức, triển khai bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; thực hiện mục tiêu đến năm 2025, 70% trở lên số hộ gia đình trên địa bàn tỉnh đăng ký thực hiện bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình.

TU ANH

VŨ THƯ 6 tháng xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông làm 13 người thiệt mạng

6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Vũ Thư xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông đường bộ nghiêm trọng, làm 13 người chết, 1 người bị thương nặng; tăng 2 vụ, 3 người chết, giảm 3 người bị thương so với cùng kỳ năm 2021. Hầu hết các vụ tai nạn giao thông xảy ra tại tuyến quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn thị trấn Vũ Thư và xã Minh Quang. Nguyên nhân xảy ra tai nạn do ý thức chấp hành pháp luật của một số người tham gia giao thông chưa cao, địa bàn đông dân cư, mật độ phương tiện cao. 6 tháng cuối năm, huyện Vũ Thư tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng giao thông và quyết liệt giải tỏa, xử lý các trường hợp

vi phạm hành lang an toàn giao thông. Các ngành, đoàn thể, địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông nhằm nâng cao nhận thức, ý thức và xây dựng văn hóa giao thông cho người dân. Công an huyện Vũ Thư huy động lực lượng, tuần tra, kiểm soát trên tất cả tuyến đường chính, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Các địa phương vận động tổ tự quản hành pháp luật của một số người tham gia giao thông tham gia hỗ trợ, phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các nút giao cắt quan trọng. Huyện Vũ Thư phấn đấu đến tháng 12/2022 sẽ giảm cả 3 chỉ số: số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông tại địa bàn.

QUYNH LƯU

Kịp thời dập tắt đám cháy tại khu đô thị Trần Hưng Đạo

Vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 3/7, tại cột công tơ điện khu dân cư tổ 3, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình xảy ra vụ cháy. Lửa bốc cao có nguy cơ cháy lan rộng. Ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của người dân, lực lượng cảnh sát phòng

cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố và Điện lực thành phố Thái Bình đã có mặt kịp thời để dập tắt đám cháy và khắc phục sự cố. Sau 20 phút đám cháy được dập tắt, không để lại hậu quả nghiêm trọng.

NGUYỄN CƯỜNG



Lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Thái Bình tham gia dập tắt đám cháy.

QUYẾT ĐỊNH

Số 1356/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2022

VỀ VIỆC GIẢI THỂ HỘI GIÁO DỤC CHĂM SÓC SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG TỈNH THÁI BÌNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6 2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP của Chính phủ; Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP Thông tư số 01/2022/TT-BNV ngày 16/01/2022 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2013/TT-BNV; Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1191/TT-SNV ngày 13/6/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1. Giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình.
Điều 2. Hội Giáo dục Chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm nộp lại con dấu cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chấm dứt tồn tại, hoạt động kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.
Ban Chấp hành Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình có trách nhiệm giải quyết các thủ tục liên quan đến tài chính, tài sản theo Điều lệ Hội và quy định hiện hành của pháp luật.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Y tế, Chủ tịch Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Thái Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

HOÀNG LANGH

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 3/7. Thế giới: Hơn 554,1 triệu ca mắc Covid-19. Việt Nam: Số ca mắc mới trong ngày là 511 ca, thấp nhất trong 12 tháng qua. Thái Bình: Đã tiêm hơn 3.924.400 mũi vắc-xin phòng Covid-19. Số điện thoại tiếp nhận các thông tin về dịch COVID-19.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ. Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về phòng, chống bạo lực gia đình

Câu 12: Do nghi ngờ vợ ngoại tình với một đồng nghiệp ở cơ quan, trong những lần hai vợ chồng cãi nhau, anh A thường nói to cho bà con xung quanh nghe thấy. Không chịu nổi cách hành xử của chồng, vợ anh đã bỏ về nhà bố mẹ để sống ly thân, anh A còn viết thư nặc danh gửi đến cơ quan vụ, photo, phát tán thư ở khu dân cư nơi vợ chồng anh cư trú nhằm hạ thấp danh dự, nhân phẩm của chị. Hành vi nêu trên của anh A có phải là hành vi bạo lực gia đình không? Hành vi đó sẽ bị pháp luật xử lý như thế nào? Trả lời: Hành vi nói xấu vợ với những người xung quanh, phát tờ rơi nói xấu bôi nhọ danh dự vợ của anh A là hành vi cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình được quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 2 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Theo quy định tại Điều 54 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an

ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình thì hành vi cố ý xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình sẽ bị xử phạt như sau: 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình. 2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Tiết lộ hoặc phát tán tư liệu, tài liệu thuộc bí mật đời tư của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm; b) Sử dụng các phương tiện thông tin nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình; c) Phổ biến, phát tán tờ rơi, bài viết, hình ảnh nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nạn nhân. 3. Biện pháp khắc phục hậu quả: a) Buộc xin lỗi công khai khi nạn

nhân có yêu cầu đối với hành vi quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này; b) Buộc thu hồi tư liệu, tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh đối với hành vi quy định tại các điểm a và c, khoản 2 Điều này." Vậy, trong trường hợp nêu trên anh A sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng, đồng thời buộc xin lỗi công khai vợ và buộc thu hồi những tài liệu, tờ rơi, bài viết, hình ảnh... đã phát tán với mục đích xúc phạm danh dự, nhân phẩm của vợ. Câu 13: Sau khi ly hôn, chị H được quyền nuôi 2 con nhỏ, còn anh T phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho các con theo quyết định của tòa án. Tuy nhiên, nhiều tháng qua anh T không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng mặc dù chị H đã nhiều lần yêu cầu. Vậy hành vi của anh T có phải là hành vi bạo lực gia đình hay không? Hành vi này sẽ bị xử lý như thế nào? Trả lời: Điều 57 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 quy định về xử

phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; cứu nạn, cứu hộ; phòng, chống bạo lực gia đình quy định về việc vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng, cấp dưỡng như sau: 1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây: a) Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợ và chồng sau khi ly hôn; từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ nuôi dưỡng giữa anh, chị, em với nhau, giữa ông bà nội, ông bà ngoại và cháu theo quy định của pháp luật; b) Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng cha, mẹ; nghĩa vụ cấp dưỡng, chăm sóc con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật. 2. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng, nuôi dưỡng theo quy định đối với các hành vi quy định tại khoản 1 Điều này." Vậy, việc anh Anh T không chịu thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con theo quyết định của tòa án là hành vi bạo lực gia đình. Hành vi này bị xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng và buộc nghĩa vụ đóng góp, nuôi dưỡng theo phán quyết của tòa án. (còn nữa) PHÒNG PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, SỞ TƯ PHÁP